

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบการออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับการบริการของศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยรักษาการแทนอธิการบดี ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทน การทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรักษาการแทนอธิการบดี ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับการบริการของศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง

การออกประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับการบริการของศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียม การจ่ายค่าตอบแทน สำหรับการบริการของศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันดังกล่าว ตามที่เสนอ

๒. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการจ่ายค่าตอบแทน การทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

การออกประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทน การทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับ
วัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) ในรูปแบบออนไลน์ กรณีที่มีความ
จำเป็น เช่น การเกิดโรคระบาด สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีที่ไม่สามารถทำการสอบลักษณะ
On-site ได้ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม

โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันดังกล่าว ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณญา วลัยรัชต์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบัน ๖๕